



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๓๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” และ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑๗๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๘๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๓๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อขยายผลต่อยอดการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพ โดยได้จัดการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ แพร่หลายและครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดที่เคยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับประธานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้ว)

/จัดส่งผล ...

จัดส่งผลการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิดิทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการคัดเลือกเป็น “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” และ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ - ๓ ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓. รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ ชีธรรมรัตน์ โทร. ๐๙-๒๖๑๘-๐๓๗๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

